

ตารางสรุปการลงโทษ ไปเกมอนการ์ดเกม

เดอะ ไปเกมอน คิมพานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

ตารางนี้คือตารางสรุปการลงโทษในกรณีตัวอย่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการแบดเทิล และในการแข่งขันไปเกมอนการ์ดเกม มีการระบุการลงโทษไว้ 2 ประเภทในแต่ละกรณีตัวอย่าง กรุณานำไปใช้อ้างอิง โดยพิจารณาตามระดับทักษะในการเล่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและระดับของการแข่งขัน

ประเภทของการลงโทษ: ตักเตือน < ว่ากล่าว < คาตโทษ < คาตโทษตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป < ปรับแพ้ < ระงับการลงแข่ง (ในวันดังกล่าว) < ระงับการลงแข่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง

หมวดหมู่	ระดับความผิด		กรณีตัวอย่าง :	การลงโทษที่แนะนำ	
ต่ำ	ความผิดในขั้นตอนการเล่น		<ul style="list-style-type: none"> - ความผิดพลาดในการสับสำหรับ พลาดโอกาสในการสับสำหรับของฝ่ายตรงข้าม และ ดูการ์ด 1 ใบโดยไม่ตั้งใจ - หยิบการ์ดตรงวัลมากเกินไปแต่ยังไม่นำขึ้นมือ - เริ่มแบดเทิลทั้งๆ ที่ลืมวางการ์ดตรงวัลบนตำแหน่งวางการ์ดตรงวัล แต่รู้ตัวก่อนในตอนแรกและยังไม่ได้จั่วการ์ด 1 ใบจากสับการ์ด (ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) - ลืมหยิบการ์ดตรงวัลและรู้สึกตัวตอนที่เทิร์นของฝ่ายตรงข้ามเริ่มแล้ว (ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) - การ์ด 1 ใบตกพื้น ตรวจดูและระบุได้ว่าการ์ดจากตรงไหนตกลงมา 	ตักเตือน	ว่ากล่าว
	ความผิดที่ละเลยไม่ทำตามเอฟเฟกต์ที่เขียนไว้ในการ์ด		<ul style="list-style-type: none"> - นำไปเกมอนตัวที่ 5 มาวางบนเบนซ์ในขณะที่บนกระดานของฝ่ายตรงข้ามมีอูซุกกี ที่มีความสามารถ [กีดขวาง] วางไว้อยู่ ตัดสินแล้วเห็นว่าสามารถแก้ไขหน้ากระดานให้กลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์และมีผลกระทบต่อเกมการเล่นน้อย - ในขณะที่ใช้ท่าต่อสู้ [ไรออบีท] ของไซโรอาร์ด GX นั้น รู้ตัวทันทีว่าลืมทิ้งไปเกมอนตัวที่ 5 บนเบนซ์ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดตอนที่อูซุกกีที่มีความสามารถ [กีดขวาง] วางอยู่บนกระดานของฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นก่อนหน้า ตัดสินแล้วเห็นว่าสามารถแก้ไขหน้ากระดานให้กลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ และผู้เล่นอีกฝ่ายไม่มีการโต้แย้งอย่างถูกต้อง (ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) - ในตอนจั่วการ์ดนั้น จั่วการ์ดไปมากกว่าที่กำหนด (ดูรายละเอียดในการ์ด) ทั้งสองฝ่ายรับรู้ตรงกันว่าการ์ดที่จั่วเกินมาคือการ์ดใบไหน และยังไม่มีการดำเนินเกมต่อ - อ่านข้อมูลบนกระดานผิดและดำเนินเกมต่อไปทั้งๆ ที่คำนวณแต่เมจไม่ถูกต้อง แต่ยังสามารถย้อนกลับไปทำใหม่ได้ และทั้งสองฝ่ายรับรู้ตรงกัน (ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) 	ตักเตือน	ว่ากล่าว

การผิดพลาดในการเล่น	กลาง	ความผิดในขั้นตอนการเล่น	<ul style="list-style-type: none"> - ในตอนจั่วการ์ดจากสำรับ จั่วการ์ดไปมากกว่าที่กำหนด ทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้ไม่ตรงกัน หรือไม่รู้ว่าการ์ดที่จั่วขึ้นมาคือการ์ดใบไหน - ใช้ทำต่อสู้อู [โรอทบีท] ของโซโรอาร์ค GX ล้มไปเกมอนฝ่ายตรงข้ามแล้วหยิบการ์ดรางวัลโดยล้มไปว่าไม่ได้ทั้งไปเกมอนตัวที่ 5 บนเบนซ์ที่ตำแหน่งที่การ์ดตอนที่ออกก็ ซึ่งมีความสามารถ [กีดขวาง] วางบนอยู่กระดานของฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นก่อนหน้า หรือเทิร์นนั้นได้ดำเนินเกมต่อไป และตัดสินใจแล้วเห็นว่ายากที่จะแก้ไขหน้ากระดานให้กลับคืนมาหรือทำให้ผู้เล่นอีกฝ่ายได้เปรียบอย่างไม่ถูกต้อง (ในกรณีนี้ที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) - ใช้การ์ดซัพพอร์ต 2 ครั้งในเทิร์นเดียวกัน โดยการ์ดที่ใช้ครั้งที่ 2 คือ การ์ด [ผู้ตัดสิน] และผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็นำการ์ดบนมือกลับสำรับและสับสำรับการ์ดไปแล้ว (ในกรณีนี้ที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) - เริ่มการแบดเทิลโดยล้มวางการ์ดรางวัลและดำเนินเกมต่อไป (ในกรณีนี้ที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) - ลืมหยิบการ์ดรางวัล (หยิบเกิน) ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและดำเนินเกมต่อไป (ในกรณีนี้ที่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ทันสังเกตและดำเนินเกมต่อไป จะมีการตักเตือนว่ากล่าว) 	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการคาดโทษ	ต่ำกว่าหรือเท่ากับคาดโทษตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
		ความผิดที่ละเอียดไม่ทำตามเอฟเฟกต์ที่เขียนไว้ในการ์ด	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้การ์ดไอเท็ม [เปลช่วยชีวิต] แต่ไม่ได้นำการ์ดที่เลือกออกมาให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำกลับไปในสำรับ ไม่สามารถตรวจดูได้อีกว่าเป็นการ์ดใบไหน 	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการคาดโทษ	ต่ำกว่าหรือเท่ากับคาดโทษตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
	สูง		<ul style="list-style-type: none"> - เข้าใจผิดว่าไปเกมอนที่ไม่ใช่ไปเกมอน GX เป็นไปเกมอน GX แล้วหยิบการ์ดรางวัลที่เหลือ 2 ใบสุดท้ายไป และเข้าใจผิดว่าชนะทั้งคู่ โดยแท้จริงแล้วยังไม่ชนะ หลังจากนั้นก็เก็บการ์ดบนหน้ากระดานของตนเองก่อนที่ผู้ตัดสินและสต๊าฟมา ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหน้ากระดานกลับคืนได้ 	ปรับแพ้	ปรับแพ้
	*วิธีพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่จำนวนข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องมีไม่มาก และสามารถแก้ไขหน้ากระดานให้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ได้ไม่ยาก ให้พิจารณาลงโทษในระดับว่ากล่าวหรือต่ำกว่า - หากเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาการลงโทษในขอบเขตตั้งแต่การคาดโทษขึ้นไป 			
การทำเครื่องหมาย	ต่ำ		<ul style="list-style-type: none"> - ช่องใส่การ์ดเปราะเบือนไปทั่ว ไม่มีตำแหน่งกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง 	ตักเตือน	ว่ากล่าว
	สูง			ต่ำกว่าหรือเท่ากับการปรับแพ้	ปรับแพ้
ปัญหาของสำรับการ์ด	จำนวนการ์ดในสำรับน้อยกว่า หรือ มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ตามกฎหมาย	ก่อนเริ่มการแข่งขันในขั้นตอนการเตรียมตัว	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ออกไปจากที่นั่งและเปลี่ยนเป็นสำรับการ์ดที่ต้องการ แล้วกลับมาที่นั่ง 	ตักเตือน	ตักเตือน
		หลังจากเริ่มการแข่งขัน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจพบเมื่อตอนที่มีการหยิบการ์ดรางวัลไปแล้ว 	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการคาดโทษ	ปรับแพ้
	มีการตักเตือนเนื่องจากที่กำหนดไว้ในกติกาปนอยู่ หรือ มีการตักเตือนแล้ว 5 ใบขึ้นไป	ก่อนเริ่มการแข่งขันในขั้นตอนการเตรียมตัว	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ออกไปจากที่นั่งและเปลี่ยนเป็นสำรับการ์ดที่ต้องการแล้วกลับมาที่นั่ง 	ตักเตือน	ตักเตือน
		หลังจากเริ่มการแข่งขัน		ว่ากล่าว	ต่ำกว่าหรือเท่ากับคาดโทษตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

จังหวะความเร็วของ การแข่งขัน	พฤติกรรมการเล่นถึงเวลา หรือ เร่งจังหวะ			ตักเตือน	ว่ากล่าว
	พฤติกรรมการถ่วงเวลาแบบ จงใจ			ปรับแพ้	ต่ำกว่าหรือ เท่ากับการ ระงับการ ลงแข่ง
มาสาย	ต่ำ		- ไม่มาประจำที่หนึ่งในเวลาเรียกรวมตัว	ตักเตือน	ตักเตือน
	กลาง		- มาสายกว่าเวลาเรียกรวมตัวตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป	ว่ากล่าว	ว่ากล่าว
	สูง		- หลังจากเริ่มการแข่งขันผ่านไป 5 นาทีแล้วก็ยังไม่มา	ปรับแพ้	ปรับแพ้
การกระทำที่แสดง ถึงความไม่มีน้ำใจ นักกีฬา	ต่ำ		- ยืนยันได้ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการพูดใส่ความคู่แบดเทิล	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการคาด โทษ	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการคาด โทษ
	กลาง		- จงใจแอบมองการจับมือของฝ่ายตรงข้าม	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการปรับ แพ้	ปรับแพ้
	สูง		- บอกกฎที่ไม่ถูกต้องให้กับผู้เล่นที่ยังไม่เข้าใจกฎการเล่นดีนัก เพื่อให้ ตนเองได้เปรียบ	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการ ระงับการลงแข่ง	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการ ระงับการลงแข่งเป็น ระยะเวลาหนึ่ง
	การโกง			ต่ำกว่าหรือเท่ากับการ ระงับการลงแข่ง	ต่ำกว่าหรือเท่ากับการ ระงับการลงแข่งเป็น ระยะเวลาหนึ่ง